

# ด่วนที่สุด

# สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๗/๑๓๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์โกดังเก็บสินค้าดอกไม้เพลิงระเบิดและเกิดเพลิงไหม้  
ที่จังหวัดนราธิวาส

เรียน รัฐ-กท., พม., อว., ทส., มท., รง., สธ., ปลัด-นร., ผบ.-ตร.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า จากการทำเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าดอกไม้เพลิงระเบิดและเกิดไฟไหม้ที่ตำบลมูโนะ จังหวัดนราธิวาส พบว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงและกระจายเป็นวงกว้าง ซึ่งนอกเหนือจาก จะมีประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บแล้ว บ้านเรือนที่อยู่อาศัย รวมทั้งทรัพย์สิน ข้าวของเครื่องใช้ ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตประจำวันก็เสียหายไปด้วย จึงขอให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย ให้รวดเร็ว ทัวถึง ตรงตามความเดือดร้อนและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างและซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย การจัดหางานจ้างอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีพ รวมถึงระบบสาธารณสุขโรค/สาธารณสุขการ น้ำกินน้ำใช้ที่สะอาดปลอดภัยด้วย ทั้งนี้ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด กับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง ละเลย บกพร่อง ทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น โดยในภาพรวมขอให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสถานที่เก็บพลุ ดอกไม้เพลิง วัตถุและสารไวไฟต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดขึ้น ให้อยู่ในพื้นที่/ สถานที่ที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย เพื่อควบคุมและป้องกันมิให้เกิดปัญหาในทำนองเดียวกันอีก และโดยที่กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ตำบลมูโนะ ดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่อครอบครัว ประชาชน ที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน และข้าวของที่จำเป็นต้องใช้ รวมตลอดถึงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ จึงขอให้สำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) รับไปพิจารณาแนวทาง/มาตรการในการ ให้ความช่วยเหลือเยียวยา/ชดเชยใด ๆ เพิ่มเติมให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยดังกล่าวข้างต้นอีกส่วนหนึ่งด้วย โดยให้ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป/  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ประไพ คำสะกุล

(นางประไพ คำสะกุล)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๓๔ (กุลิสรา), ๑๕๓๓ (ปภัสรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th (4e 03-08-ee)